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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖6 

วันพฤหัสบดีที่  1๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖6  เวลา ๑๓.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     กรรมการ 
๒.  ผศ.ดร.ปรียานชุ  พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กรรมการ  
๓.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๕.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
๖.  ผศ.พิเศษ ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ   
๗. นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๘.  ผศ.ดร.ชัชชัย พวกดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร          
    กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

          มหาวิทยาลัยราชภฎั พ.ศ.2547    กรรมการ         
๙.  ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร          
    กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547      กรรมการ 
๑๐.  รศ.ดร.ปรชีา  ปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร          
    กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547    กรรมการ 
๑๑.  ผศ. ดร.ฆัมภิชา  ตันติสนัติสม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
    กรรมการตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547     กรรมการ 
๑๒.  รศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๓.  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า          กรรมการ 
๑๔.  ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน   กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๕.  รศ.ดร.ปาจรีย ์ ผลประเสริฐ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
๑๖.  รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน  รองอธิการบดี      เลขานุการ 
 
        * ล าดับที่ ๓- ๗  และล าดับที่ ๑๓ -๑๔ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม   Microsoft Teams 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.โสรีช ์ โพธิแก้ว    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร           ประธาน 
๒.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๔.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๕.  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๖.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ   
๗.  นายเทวัญ  หุตะเสว ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘.  นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย        ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ  
๗.  อ.ดร.ยุทธนา  พันธ์มี            กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า         กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา  ประจ างานเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์  ประจ างานเลขานุการ 
๓.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล  ประจ างานเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 
  รองศาสตราจารย์วิสิ ฐ   ธัญญะวัน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   แจ้ งที่ประชุมว่ า                     
รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขออนุญาต  
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  
  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมในการประชุมในครั้งนี้ และขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายงานตัวเข้าร่วมประชุม จ านวน ๗  ท่าน และด าเนินการ ตามระเบียบวาระต่อไป 

๑.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๒.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๓.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔.  ผศ.พิเศษ ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕.  นายสุชาติ  ตรีรัตนว์ัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๖.  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ  กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า         กรรมการ 
๗.  ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน     กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า          กรรมการ 
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คณะจึงน า แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) น าผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes) ของหลักสูตรเป็นตัวตั้ง และสร้างรายวิชาที่ตอบสนองผลลัพธ์การ
เรียนรู้ได้ครบถ้วน โดยแยกเป็นความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ที่ผู้เรียนต้องมีพร้อม
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Teaching Learning Activity) ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และการประเมินผู้เรียน 
(Student Assessment) ด้วยวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนการสอนซึ่งสามารถใช้วัดและประเมินผลได้ว่าผู้เรียนได้
บรรลุผลการเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด ในการนี้ มหาวิทยาลัย  จึงขอน า เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2566)  และอนุมัติแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  จ านวน 35 คน         
โดยแบ่ง เปิดรับในแผน 1 จ านวน 5 คน และแผน 2 จ านวน 30 คน และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

1. ให้ตรวจสอบแบบฟอร์มการเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. ให้ตรวจสอบ และติดตามคุณสมบัติของอาจาร์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนเพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

3. ให้ปรับแผนการเรียนให้ถูกต้องเหมาะสม 
4. ให้ปรับแก้ค าอธิการบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และน าเสนอเป็นหลักสูตรไทย – 

อังกฤษ 
 
 

๕.๔ การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา  
ด้วย  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพของประชาชน จากการเปลี่ยนแปลงด้าน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนคนไทย
จ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการป้องกันโรคและอุบัติเหตุมากขึ้น รวมทั้งความสามารถสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
และครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท าให้ประชาชนเกิดโรคเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้            
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ คือ ประเทศมีประชากรอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่มี
สัดส่วนเกินร้อยละ 1๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ            
จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น 
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เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานแก่บุคคลที่มีภาวะพึงพิงในสถานบริการ และในชุมชนภายใต้การควบคุมของ
พยาบาลวิชาชีพได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรที่ท าหน้าที่ช่วยงานการพยาบาลที่ไม่ต้องใช้
ทักษะทางการพยาบาล หรือกิจกรรมที่ไม่ต้องการการดูแลโดยตรงจากพยาบาลวิชาชีพ ท าให้ระบบบริการสุขภาพ  
มีบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น และเป็นก าลังส าคัญส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพประชาชนที่มี
ความต้องการการดูแลสุขภาพต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอเพ่ือพิจารณาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม           
ในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
  

ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 
2565 

มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565  
ตามที่เสนอ  และมอบหมายให้คณะพยาบาลศาสตร์สอบถามข้อมูลจากสภาการพยาบาล  หลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบดังกล่าวสามารถน าหลักสูตรนี้ ไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       
แม่สอด ได้หรือไม ่

 
๕.๕  การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 

   (1)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
                           (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
   (2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                           (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

(3)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก  
              (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
   (4)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
              (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
   (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   (6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  
                         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  
 

ความเป็นมา  
จากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ที่มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพ ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความ
เป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐาน  ภูมิปัญญาไทยภายใต้
กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ประกอบกับ



  - ๑๘ - 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๕/2566  วันที่ ๑๘  พฤษภาคม  2566 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย สอดแทรกไปในระเบียบ 
วาระต่าง ๆ แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๙  เรื่องอ่ืน ๆ   
 

๙.๑  รับรองรายงานการประชุมลับ 
 

  ในระเบียบวาระนี้  ขออนุญาตให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม
ประชุมและรับฟังการประชุม จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยเลขานุการสภา เจ้าหน้าที่เทคนิค และนิติกรประจ า
มหาวิทยาลัย  และขอความร่วมมือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการประชุมลับ 
 
  ที่ประชุมอนุญาต โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงน าเสนอรายงานการประชุมลับ ครั้งที่ ๒/
2566  ที่ละหน้า จ านวนทั้งหมด 5 หน้า ตามเอกสารรายงานการประชุมลับที่น าเสนอ 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมลับ ครั้งที่ ๔/2566 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

๙.๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ 
   

ด้วยมหาวิทยาลัย ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๖  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕ 
มิถุนายน  2566 เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ เป็นการ
ประชุมร่วมกัน  ส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม  ณ  สถานที่ที่จัดให้
มีการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
 

    ปิดประชุมเวลา 1๗.00 น. 
 

 

       
                (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)   (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
           ผู้บันทึก และจัดท ารายงานการประชุม          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 




